



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. "ธรรมนัส" เปิดมทรรรมสินค้าเกษตรโชว์ของดีอาหาร ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ	ไทยโพสต์
2. เกษตรพากินสะพัด	ข่าวสด
3. "ธรรมนัส" รมว.เกษตรฯ เปิดมทรรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว ...	แนวหน้า
4. เกษตรฯร่วมมือIFADหารือจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค	แนวหน้า
5. 'ธรรมนัส'ถกจัดการสถานการณ์น้ำ	แนวหน้า
6. กรมชลฯวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน'67เก็บกักน้ำสำรอง	แนวหน้า
7. กรมพัฒนาฯร่วมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก	แนวหน้า
8. จ่อออกประกาศกระทรวงปั่นสินค้าเกษตรสู่โลกร้อน	เดลินิวส์
9. กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก'	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. กัลฟ์-กูเกิลทุ่ม2หมื่นล.ลุยคลาวด์ แห่ซื้อข้าว-ไร่งานเกษตรพากินฯ	มติชน
12. 'ตลาดข้าวโพดจีเอ็มโอใน'จีน'โตเด่น สนค.แนะไทยเร่งปรับรับมือโลกเปลี่ยน	กรุงเทพธุรกิจ

“ธรรมนัส” เปิดมหกรรมสินค้าเกษตร โชว์ของดีอาหาร ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ

ร.มว.เกษตรฯ
เปิดมหกรรมการเกษตร
"เกษตรพากิน พาเที่ยว@
ลานคนเมือง" 26-30 มิ.ย.นี้
โชว์ศักยภาพด้านอาหาร
และสินค้าเกษตร หวังดึง
เม็ดเงินเข้าจากนักท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจ และ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิต
เวลา 17.00 น. วันนี้
(26 มิ.ย.67) ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตร
พากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง" ที่ลานคนเมือง
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.นี้
โดยมีเกษตรกร ร้านค้า และผู้ผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ร่วมออกบูธจำหน่ายอาหาร
ผลไม้ สินค้าแปรรูป เครื่องจักรกลาน สินค้า
พื้นเมือง และสินค้าเกษตรหลากหลายรายการ
เข้าร่วมกว่า 200 ร้านค้า

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ภาคเกษตร
และอาหารถือเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์
ที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้าง
หน้าได้อย่างมั่นคง ดังนั้นการจัดงานมหกรรม
การเกษตรครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากใน
การโชว์ศักยภาพด้านสินค้าเกษตรที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอาหารไทย ให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติ
อาหารแต่ละท้องถิ่นที่ออกบูธวางจำหน่าย
เป็นการดึงดูดเงินเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง

และเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเมืองได้จับจ่าย
ใช้สอยสินค้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี

ด้านนายพิรพันธ์ คอตทอง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน
ตามนโยบาย "ตลาด
นำนวัตกรรมเสริม
เพิ่มรายได้" ที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาภาคเกษตร
ทั้งระบบ และยกระดับ
รายได้ของเกษตรกร
เป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี
พร้อมกับเพิ่มช่องทาง
การจำหน่ายสินค้าให้
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ทุกระดับ

การจัดงาน
มหกรรมสินค้าเกษตร

ครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร Young
Smart Farmer / Smart Farmer กลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตร
จากโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยี และสินค้านวัตกรรม
ต่างๆ ได้กระจายผลผลิตจากท้องถิ่นสู่ตลาด
ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
รวมทั้งการพัฒนาในรูปแบบสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัย และกลับมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

"การจัดงานยังสอดแทรกแนวทางการ
ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เชื่อมโยงกับ
ชุมชนด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแนวคิดตลาดรักษ์โลก
โดยกำหนดให้ทุกร้านค้าต้องใช้บรรจุภัณฑ์
รักษ์โลก มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมา
จัดการใช้ประโยชน์ตามหลัก Zero Waste มี
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ

ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหน่วยงาน
ภาคี พร้อมกิจกรรมบนเวทีที่
น่าสนใจอีกมากมาย"

สำหรับงานมหกรรม
สินค้าเกษตร"เกษตรพากิน
พาเที่ยว@ลานคนเมือง" จัด
ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.67
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา
10-21.00 น. จำนวน 5 วันเต็ม
บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000
ตารางเมตร



เกษตรพากินสะพัด

ธรรมนัสปลื้ม-แห่ซื้อปทุมา 'ทุเรียน'แม่เหล็กดึงดูด นาที่ทองไขแพ็ก1แถม1

รมว.เกษตรฯ 'ร.อ.ธรรมนัส' ปลื้ม 'งานเกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง' คิกวันแรกเงินสะพัดเกือบ 2 ล้าน เผยทุเรียนเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ประชาชนไปซื้อปทุมาและชิมมากที่สุด ข้าวหอมมะลิก็เป็นที่นิยม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร □อ่านต่อหน้า 12

● เกษตร □ ต่อจากหน้า 1

ระบุดูทุเรียนหมอนทองภาคใต้ ทุเรียนภูเขาไฟ และทุเรียนป่าละอูขายดีมาก ขณะที่อธิบดีกรมประมงอิมแก้มปรี เผยอาหารจากกลุ่มประมงท้องถิ่นได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ส่วนอธิบดีกรมปศุสัตว์ดีดนิ้วผลิตภัณฑ์สินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบการได้รับความสนใจมาก

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง" ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโดยรวมคึกคัก มีประชาชน



🏠 เกษตรพากิน - ประชาชนเข้าคิวซื้อทุเรียน หนึ่งใน 10 สินค้าขายดี บรรยากาศคึกคักตลอดวันในงานมหกรรมสินค้าเกษตร 'เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง' จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. งานมีถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12266

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 92.56

Ad Value: 143,468

PRValue (x3): 430,404

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรพาทินสะพัด

เดินทางมาชมงาน พร้อมเลือกซื้อเลือกซื้อปลีกชิมสินค้าของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 17.00 น. ที่กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมนาทิตองขายไข่เบอร์ 0 ราคาแพ็คเกจ 50 บาท ซื่อ 1 แพ็กแถม 1 แพ็ก กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ประชาชนมาเข้าคิวเพื่อร่วมกิจกรรมล่วงหน้ามากกว่า 40 นาที สร้างความคึกคักให้กับงานอย่างมาก นอกจากนี้ทุเรียนยังเป็นแม่เหล็กของงานที่มีประชาชนพากันมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคัก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเมินนมกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพาทิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง ในวันที่ 26 มิ.ย. วันเปิดงานวันแรก มีประชาชนมาร่วมชมงานจำนวนมาก มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 1,577,947 บาท สินค้าขายดี 10 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ อ.ด.ก.ซื่อป, ทุเรียนภูเขาไฟ, ทุเรียนหมอนทอง, ทุเรียนป่าละอู, ทุเรียนหมอนทอง, ข้าวมันไก่เบตง, มะพร้าว น้ำหอม, ไข่ปู, ลาบเป็ด, อาหารอีสาน, ผลอ่อน ส่วนบรรยากาศทั่วไปจากการเดินสำรวจร้านที่เกษตรกรเข้าร่วมพบว่าทุกร้านล้วนดีใจ ที่มีคนมาเดินชมที่สำคัญซื้อของด้วยไม่ได้เดินเที่ยวชมเพียงอย่างเดียว

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจไปร่วมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานทุเรียน มารวมกันได้ที่ลานคนเมือง เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวน ได้นำทุเรียนมาตรฐานการส่งออก มาให้ทุเรียนเลิฟเวอร์ได้เลือกชิมเลือกซื้อได้ อาทิ ทุเรียนหมอนทองชุมพร ราชผลไม้ภาคใต้ ทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมียมเข้าสู่โมเดิร์นเทรดแบรนด์ “สวนทวีทรัพย์” รสชาติหวาน มัน ทุเรียนภูเขาไฟ ทุเรียนป่าละอู ที่ฝึกกำลังยกสวนมารอผู้บริโภค ที่ลานคนเมือง นอกจากนี้ ยังมี ลำไยสารภี มะพร้าว น้ำหอม บ้านแพ้ว ส้มโอทองดีบ้านแท่น กล้วยหอมทองหนองบัวแดง กล้วยไม้สกุลหวาย

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ในส่วนของกรมประมงได้นำทัพเกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 13 ร้าน มาร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในรูปแบบต่างๆ หลากหลายรายการ อาทิ ขลุ่ยปลานิล ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล เปาะเปี๊ยะกุ้ง ไข่ปลาปลาคว่ำ ขนมน้ำยาปู น้ำพริกปูนา 4 รสชาติ ข้าวแต่นรสน้ำปลาใจดี ลูกชิ้นปลาพริกไทยดำ เนื้อระเข้แห้ง หอยนางรม ยืนกิน กุ้งกุลาดำบาร์บีคิว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานประมงธงเขียว จากร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen

นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการปลาสวยงามที่นำเสนอความสำคัญของตลาดการผลิตและส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย ซึ่งส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ของโลก คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาทต่อปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานมีการจัดแสดงปลาสวยงามกว่า 10 ชนิด ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ ปลาแก้ว ปลาการ์ตูน ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาหมอมลาลวี ปลาแก้งพระร่วง ปลาชีวะข้างวาน ปลาปล้องอ้อย และปลาแดง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่าง Modern Trade กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวประมงสามารถกระจายผลผลิตให้เข้าถึงประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ ซึ่งอยู่ในเมืองหลวงได้โดยง่าย เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี กรมประมงจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ภายในงานดังกล่าว” อธิบดีกรมประมงกล่าว

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดี

กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้นำสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบการจากกรมปศุสัตว์ ได้มาร่วมจำหน่ายมากมาย อาทิ ฟู๊ดทรัค เนื้อโคดำลำตะคองพรีเมียมจากผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง จ.นครราชสีมา, สเต็กเนื้อโคขุนกำแพงแสน จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด KU Beef จ.นครปฐม, สเต็กเนื้อโคขุนดอกคำใต้ จากสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด จ.พะเยา เนื้อโคแปรรูป เนื้อโคเสียบไม้ เนื้อแดดเดียวจากบริษัท ดีแอนด์แซด คอนซิลแทนท์ จ.ชุมพร, นมโกฟาสเจอไรซ์ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว สบู่อาบน้ำจากนมหนอง มาตราศรีฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี “ในงานยังมีการจัดโก่นาทิตอง ไข่ไก่สด เบอร์ 3 แพ็คเกจ 10 ฟอง ขายในราคา 50 บาทต่อแพ็คเกจ ซื่อ 1 แพ็ก แถม 1 แพ็ก และมีไข่เป็ด ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป จากบริษัทเกษมชัยฟู๊ด จำกัด (KCF) จ.นครปฐม และยังมีเนื้อระเข้เสียบไม้ย่างขายในราคาขอมเยด้วย” นสพ.สมชวนกล่าว

นสพ.สมชวน กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีลูกชิ้นหมู-เนื้อ/ลูกชิ้นหมูลอยน้ำ จากลูกชิ้นพิชญ์โลกรมมา, ใส่อ้วหมูสมุนไพร แครบหมู แฮม หมูขย จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารชัยบุรี จ.ปทุมธานี, หมูย่างเมืองตรัง จากโกแสด ข้าวมันไก่เบตง จากเจริญข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้ จ.ยะลา, ไก่ย่างเขาสวนกวาง จากบุญบงไก่บ้านย่าง จ.ขอนแก่น, นมควายไทยพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ตนมควาย สบู่ล้างนมควาย เนื้อควายแดดเดียว จากสอนศิริฟาร์มควายไทย จ.ปราจีนบุรี ข้าวหมกแพะ ใส่อ้วเนื้อแพะ พริกหยวกยัดใส่แพะดิบ บาร์บีคิวเนื้อแพะนมแพะ ทองม้วนนมแพะ จากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ กรุงเทพฯ, ลาบเป็ด จากคุณด็กลาบเป็ดหนองเตตุจ. อุดรธานี, ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง จาก Smile Buff Leather Shop กรุงเทพฯ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ จากสุริยะฟาร์ม จ.นครราชสีมา

"ธรรมนัส" รุมว.เกษตรฯ เปิดมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" 26-30 มิ.ย.นี้ โชว์ศักยภาพด้านอาหารและสินค้าเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายสินค้าจากผู้ผลิต



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง" ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.นี้ โดยมีเกษตรกร ร้านค้า และผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร่วมออกบูธจำหน่ายอาหาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป เครื่องจักรสาน สินค้าพื้นเมือง และสินค้าเกษตรหลากหลายรายการ เข้าร่วมกว่า 200 ร้านค้า

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ภาคเกษตร และอาหารถือเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ดังนั้นการจัดงานมหกรรมเกษตรครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการโชว์ศักยภาพด้านสินค้าเกษตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาหารไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสรสชาติอาหารแต่ละท้องถิ่นที่ออกรับประทานเป็นการดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเมืองได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

ด้านนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานตามนโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคเกษตรทั้งระบบ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรเป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี พร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทุกระดับ การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร Young Smart Farmer / Smart Farmer กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิทยาลัยชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรจากโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี และสินค้านวัตกรรมต่างๆ ได้กระจายผลผลิตจากท้องถิ่นสู่ตลาดที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย และกลับมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

"การจัดงานยังสอดคล้องแนวทางการส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เชื่อมโยงกับชุมชนด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแนวคิดตลาดรักโลก โดยกำหนดให้ทุกวันค้าต้องใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมาจัดการใช้ประโยชน์ตามหลัก Zero Waste มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี พร้อมกิจกรรมบนเวทีที่น่าสนใจอีกมากมาย"

สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง" จัดระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 67 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. จำนวน 5 วันเต็ม บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000 ตารางเมตร

เกษตรฯร่วมมือIFAD หารือจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค



หารือ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ หารือกับนางเจอราดีน มูเคซิมานา รองประธาน สำนักงานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) พร้อมคณะ เพื่อรับทราบการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค ประจำประเทศไทย ใน กทม.และจัดทำแผนงานความร่วมมือระยะ 3 ปี ร่วมกัน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนางเจอราดีน มูเคซิมานา รองประธาน สำนักงานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รว.เกษตรฯ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ นายเศรษฐเกียรติ

กร่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ.สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค ประจำประเทศไทย ใน กทม.ซึ่งมีความคืบหน้าไปส่วน

หนึ่งแล้ว โดยประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานในไทย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายพร้อมเร่งหารือจัดทำแผนงานความร่วมมือระยะ 3 ปี ร่วมกัน เพื่อให้การจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคนี้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งต่อภูมิภาคด้วย และไทยในฐานะประเทศเจ้าบ้านเช่นกัน รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Finance เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับบริบทการใช้งานในประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำแผนงานและเห็นชอบในร่างความตกลงการเป็นเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อลงนามต่อไป

ทั้งนี้ IFAD มีความมุ่งหวังจะประกาศผลสำเร็จของการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค ประจำ กทม.และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งจากต่างประเทศและเปิดรับสมัครในไทย รวม 50 คน ในขั้นแรกภายในสิ้นปีนี้

'ธรรมนัส' ถกจัดการสถานการณ์น้ำ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร และสหกรณ์ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำแบบเชิงรุก ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรทุกภาคส่วน โดยให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและทุเรียน ที่ในช่วงนี้กำลังออกผลผลิต แต่ประสบภัยแล้ง ได้รับความไม่เพียงพอ นอกจากนี้ได้เร่งสั่งการให้ขึ้นป้ายศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราชทุกจังหวัด เพื่อรับแจ้งสถานการณ์ด้านการเกษตร และ

สถานการณ์น้ำจากเกษตรกร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที

สำหรับสถานการณ์น้ำ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 41,458 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 54 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 17,516 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 33) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (43,744 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 57 น้อยกว่าปี 2566 รวม 2,286 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 13.94 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำระบาย 139.91 ล้าน ลบ.ม.สามารถรับน้ำได้อีก 34,879 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้

การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ 16 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (ร้อยละ 29) อ่างฯ สิริกิติ์ (ร้อยละ 19) อ่างฯ กิ่งกอบมา (ร้อยละ 28) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (ร้อยละ 26) อ่างฯ แม่มอก (ร้อยละ 20) อ่างฯ น้ำพุ (ร้อยละ 27) อ่างฯ จุฬารัตน์ (ร้อยละ 13) อ่างฯ อุบลรัตน์ (ร้อยละ 21) อ่างฯ ลำตะคอง (ร้อยละ 29) อ่างฯ สิรินคร (ร้อยละ 22) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (ร้อยละ 15) อ่างฯ กระเสียว (ร้อยละ 7) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (ร้อยละ 17) อ่างฯ คลองสิยัด (ร้อยละ 3) อ่างฯ พบพระ (ร้อยละ 29) และอ่างฯ ปรานบุรี (ร้อยละ 20)

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝน'67 เก็บกักน้ำสำรอง

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทั้งประเทศมีการใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอุปโภคบริโภค รักษา ระบบนิเวศ ตลอดจนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวแล้วเกือบ 100%

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 41,765 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 11,256 ล้าน ลบ.ม.โดยมีการ

วางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน 2567 (วันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2567) เพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษา ระบบนิเวศ การเกษตร และอื่นๆ ทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 14,821 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนจัดสรรน้ำไว้ประมาณ 4,949 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมชลประทานส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา และเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลากที่จะถึง สดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมผลผลิตเสียหายได้อย่างมาก

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกน้อย อาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร เพื่อช่วยประหยัดการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งสำรองน้ำไว้ในช่วงฝนทิ้งช่วง

กรมพัฒนาฯร่วมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly) กำหนดให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (Desertification & Drought Day) โดยในปี 2567 เป็นวาระครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและภัยแล้ง และเป็นหนึ่งในอนุสัญญาริโอเกี่ยวกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)

นายปราโมทย์ กล่าวต่อว่า ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกภายใต้แนวคิด “United for Land : Our Legacy Our Future” “ร่วมพลิกฟื้น

ผืนดิน : มรดกเรา อนาคตเรา” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง แสดงแนวทางการแก้ปัญหาโดยมนุษย์ เพื่อป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้ง เสริมสร้างการดำเนินงานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ให้กับประชาชนเกษตรกร ภายในงานมีนิทรรศการภายใต้แนวคิด “United for Land : Our Legacy Our Future” การเสวนาเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2567 และการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ด้าน Mr.Ibrahim Thiaw เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) กล่าวว่า “ร้อยละ 40

ของโลกเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติมากกว่าครึ่ง ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันเพื่อพลิกฟื้นผืนดินและขจัดความเสื่อมโทรมของที่ดินทั่วโลกให้หมดไป” ประเด็นสำคัญ คืออนาคตของการดูแลรักษาที่ดิน เนื่องจากในทุกวินาทีบนโลก พื้นที่ขนาดประมาณ 4 สนามฟุตบอลกำลังเกิดความเสื่อมโทรมซึ่งมีค่าเท่ากับ 100 ล้านเฮกตาร์ในทุกปี การมีส่วนร่วมของกรุงปักกิ่งและอนาคตจะเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก อีกทั้งสามารถตอบสนองตามพันธกรณีของโลก ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม 1 พันล้านเฮกตาร์ภายในปี 2573 จึงเป็นหัวข้อวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกในปีนี้อย่างยั่งยืน

จ่อออกประกาศกระทรวงปิ่นสินค้าเกษตรสู่โลกร้อน

นายพิภพ จันทศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง



ที่มาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม Gene Editing (GE) ซึ่งไม่ใช่การพัฒนาโดยตัดแต่งพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ที่ผ่านมากรมจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยี โดยจัดทำประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมรองรับการดำเนินงานของกระทรวง

ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ภายในเดือน ก.ค. 2567 นี้ เพื่อให้



สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ทันการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เพื่อให้กรมที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนงบประมาณขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตาม

ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนภาคเกษตร IGNITE AGRICULTURE HUB ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตร และอาหารของโลก เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา



“เทคโนโลยีนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้การยอมรับเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมแบบไม่มีดีเอ็นเอแปลกปลอมว่ามีความเทียบเท่ากับการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ให้ความสำคัญว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงอาหารในอนาคตอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ไทยจะใช้เพิ่มผลผลิตในประเทศลดการนำเข้าในพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึง ข้าว

มันสำปะหลัง อ้อย ที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และทนแล้ง ทนเค็ม ถ้าสุดศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

(ไบโอเทค) ได้ออกแนวทางการพิจารณาเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม ลงวันที่ 26 ม.ค. 2567 เป็นเกณฑ์วิชาการ

สำหรับพิจารณาประกอบเรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้หลายประเทศมีการอนุมัติจีโนมแก้ไขพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ฟิลิปปินส์ แคนาดา พืชที่อนุมัติใช้ เช่น ข้าวโพด ผักกาดหอม มะเขือเทศกล้วย มันฝรั่ง คาโนลา เป็นต้น.

กรมประมงประกาศ'ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก'



นายเฉลิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรมประมงประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2567 เพื่อฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้วยการปกป้องและคุ้มครองให้สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์เพศ พร้อมผสมพันธุ์วางไข่เป็นสัตว์น้ำรุ่นต่อไป โดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2567 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2567 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือ บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิด ดังนี้ 1.อวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียว ขนาดต่ำกว่า 20 ตันกรอส ให้สามารถทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืนและบริเวณนอกเขตทะเลชายฝั่ง 2.อวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกล ขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และมีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป ความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ ทั้งนี้ ห้ามทำการประมงโดยวิธีล้อมติด หรือวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 3.อวนติดตาชนิด อวนปู อวนกึ่ง อวนหมึก 4.อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 5.ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป และใช้ทำการประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลำ ให้ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งได้ 6.ลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบ ตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

7.เครื่องมือลอบหมึกทุกชนิด 8.ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบการทำประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง 9.เครื่องมือคราดหอย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำร่วมด้วย 10.เครื่องมืออวนรุนเคย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการ

ประมงต้องปฏิบัติร่วมด้วย 11.จัน ขอบ แร้ว สวิง แห่ เบ็ด สับปะนง ขอบ ลอบ จมวาก 12.เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช่ประกอบเรือกลขณะทำการประมง 13.เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า ประกอบเครื่องมือทำการประมงที่ใช้เครื่องมือประมง ซึ่งได้แก่ 1.อวนลากคู่ อวนล้อมจับ (มีสายมาน) อวนล้อมจับปลา กะตัก คราดทุกชนิด ประกอบเรือกล และเรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) 2.เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลาตะกั้ง ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) 3.เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 14 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

สำหรับการใช้เครื่องมือในข้อ 2 3 4 5 6 และ 7 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่ออกตามมาตรา 71 (1) และเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงต้องไม่ใช่เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 69 หรือ มาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสามสิบล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย โดยมาตรการฯ ดังกล่าว กรมประมงมีการประกาศใช้ต่อเนื่องจากการปิดพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน) เพื่ออนุรักษ์ปลาทูที่เกิดใหม่ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นปลาทูสาวได้ จากนั้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ปลาทูสาวจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) ฝั่งตะวันตก และเคลื่อนที่เข้าสู่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จนปลาทูมีขนาดเหมาะสมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์และเริ่มมีไข่ โดยจะเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนในจนถึงช่วงปลายปี เมื่อมีความพร้อมที่จะวางไข่จึงจะเริ่มอพยพเคลื่อนตัวลงสู่แหล่งวางไข่ในอ่าวไทยตอนกลางอีกครั้ง

“สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลกับกำลังการผลิตของธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนโยบายอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดสมุทรสาครกล่าว.

ณัฐวิทย์ เอกจิโรภาส/ชัยพร ศิริพงษ์วัฒิน



เกษตรวันนี้..... ● องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ชวนเที่ยวงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. โดย อ.ต.ก. ขนสินค้าคุณภาพ ของดี ของอร่อย มาจำหน่ายอย่างมากมาย อาทิ ข้าวแต่น้ำแดงโม สุนทรแจ่มขิ้น หอม น้ำตาลมะพร้าว ทำสดใหม่ทุกวัน, เจียบ หมูกรอบ หนังกกรอบ เนื้อนุ่ม รสชาติกลมกล่อม, ข้าวแช่ อาหารไทยโบราณ หาทานยาก, “หม่าตำนารัก” สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิ สะอาด ปลอดภัย เก็บได้นาน 3 เดือน..... ● นอกจากนี้ยังมีอาหารคาวหวานมีให้เลือกหลากหลาย พิเศษสุด โปรโมชัน เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวสารคุณภาพจาก สกต.บุรีรัมย์ สกต.กระสัง บุรีรัมย์ สกต.โนนสูงนครราชสีมา ขนาด 5 กิโลกรัม ลดราคา 50% เพียงถุงละ 100 บาท งานเริ่มเวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร..... ●

นายกฯ หล้าปลื

กอล์ฟ-กูเกิลทุ่ม2หมื่นล.ลุยตลาดแห่ซื้อข้าว-โรงงานเกษตรพากินฯ

กอล์ฟจับมือกูเกิลลงทุน 2 หมื่นล้าน ลุยตลาดเก็บข้อมูลมหาศาล-ปลอดภัย 'สารรัศมี' จะอยู่กับคนเหมือนมือถือ (อ่านต่อหน้า 7)

หวยเกษียณ

'พิชัย'เผยดัชนีจีดีพีให้ใกล้3%

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายพิชัย ชุนพรหวิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Investment Forum 2024 เจาะชุมทรัพย์ลงทุน ยุคโลกเดือด หัวข้อเรื่อง Thailand Investment Opportunity ว่า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลงเป็นขั้นบันไดปี 2523 เป็นต้นไปจีดีพีประเทศไทยเติบโตช้าในช่วงชั้ววาล ขยายตัวได้ถึง 7-9% ต่อปี บางปีขยายตัวด้วยเลข 2 หลัก มีสะดุดช่วงต้มยำกุ้งคือปี 2540 จนมาถึงก่อนโควิดก็ลดลงมา โตเฉลี่ยเหลือเพียง 3% ส่วนช่วงโควิดเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 0.4% หลังจากฟื้นตัวจากโควิดในปี 2566 เศรษฐกิจขยายตัวเพียง 1.9% ส่วนไตรมาสแรกของปี 2567 เติบโต 1.5% ขณะที่เพื่อนบ้านเศรษฐกิจขยายตัวได้ 5% สภาพัฒน์ประมาณการว่าปี 2567 เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 2.4-2.5% แต่เรามองว่าหลังจากฟื้นใช้จากโควิดศักยภาพของประเทศไทยควรจะขยายตัวได้ 3.5% ฉะนั้น รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เศรษฐกิจปี 2567 นี้ไปใกล้แตะ 3% ให้ได้ และอยู่ในระดับ 3% ในปีถัดไป

กตหนี้ไม่ให้เกินกรอบ70%

นายพิชัยกล่าวว่า ไทยเป็นประเทศพึ่งพาการส่งออก ส่งผลต่อการบริโภค แต่ขณะนี้การส่งออกไม่เหมือนเดิม ระดับลดลงจากสัดส่วน 70% ของเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนภาคการผลิตก็ลดลงเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการส่งออกและบริโภคน้อย การผลิตจึงลดลงตามไปด้วย ขณะที่ประชาชนรายย่อยขณะนี้เผชิญกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนสูง อยู่ที่ 91% ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) มูลค่าอยู่ที่ 19 ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้น

เฉลี่ยได้ว่าโดยรวมประชาชนไทยมีหนี้รวมกว่า 17 ล้านล้านบาท เมื่อมีหนี้แล้วใช้หนี้ก็ไม่ค่อยกำลังบริโภค

"กำลังผลิตลดลงเริ่มมีปัญหา เกิดหนี้เสียของประชาชนจากสถาบันการเงินต่างๆ ภาครัฐก็เข้าไปช่วยเหลือ ส่งผลให้หนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นสูงด้วย หากย้อนไป 8-9 ปีที่ผ่านมาหนี้สาธารณะอยู่ที่ 50% ต่อจีดีพี หรือ 5 ล้านล้านบาท ตอนนี้นั้นหนี้สาธารณะอยู่ที่ 11 ล้านล้านบาท กำลังจะเพิ่มเป็น 12 ล้านล้านบาท คิดเป็น 63% ต่อจีดีพี แต่รัฐบาลจะพยายามให้อยู่ในกรอบเพดานไม่เกิน 70%" นายพิชัยกล่าว

ขงหวยเกษียณเข้ากรม.2ก.ค.

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการสลากเกษียณ หรือหวยเกษียณว่า กระทรวงการคลังจะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบดำเนินการเพื่อให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แก่ไข พร.บ.เพิ่มเติมวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจะขยายหวยเกษียณไปยังกลุ่มข้าราชการและกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคมในเฟส 2

"ตอนนี้หวยเกษียณผ่านบอร์ด กอช.แล้ว ตอนนี้เร่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเสนอ ครม.จะเร่งให้ทันวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ หากไม่ทันจะเสนอสัปดาห์ถัดไป" นายเผ่าภูมิกล่าวว่า น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการสลากเกษียณ หรือหวยเกษียณนั้น หากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 กรกฎาคมนี้ กอช.จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมาย และส่งให้กระทรวงการคลัง ครม. รวมทั้งเสนอในชั้นกฤษฎีกา และเสนอรัฐสภาตามลำดับ คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 เบื้องต้น 5 ล้านฉบับต่อสัปดาห์ (ต่องวด)

กบง.สั่งตรึงราคาแอลพีจี3ด.

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบง. และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบง. มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซแอลพีจีที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีกแอลพีจีอยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2567-30 กันยายน 2567 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคา LPG ต่อไป ตามที่ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินในประเทศปรับตัวสูงขึ้น มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จึงจำเป็นต้องพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือช่วงราคาน้ำมันสูง กบง.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานหรือกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี รูปแบบจะให้สิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน 120 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567

กอล์ฟจับมือกูเกิลลุยตลาด

นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท กอล์ฟ เอจ จำกัด (Gulf Edge) บริษัทในเครือของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (Gulf) และกูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) ได้ประกาศข้อตกลงระยะเวลายาวสำหรับการให้บริการ Sovereign Cloud Services ในประเทศไทย ผ่านการลงทุนโครงสร้างศูนย์ข้อมูล (ดาต้า เซ็นเตอร์) 25 เมกะวัตต์ ในเฟสแรก เม็ดเงินลงทุน 1 หมื่น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16910

หน้า: 1 (ล่างขวา), 7, 16

Col.Inch: 118.29

Ad Value: 141,948

PRValue (x3): 425,844

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กัลฟ์-กูเกิลทุ่ม2หมื่นล.ลุยคลาวด์ แห่ซื้อข้าว-ใช้งานเกษตรพากินฯ

ล้านบาท จะเปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2568 จากนั้นจะลงทุนเฟส 2 อีก 1 หมื่นล้านบาท 25 เมกะวัตต์เช่นกัน การร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดเข้มงวดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล

(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 7

หวัวยกษียณ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้มุ่งเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับ อาทิ กระทรวงกลาโหม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การให้บริการทางการแพทย์ บริการความปลอดภัยสาธารณะ พลังงาน และสาธารณสุขโรค คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2568 ทั้งนี้

เก็บข้อมูลมหาศาล-ปลอดภัย

นายสารัชถ์กล่าวว่า ความร่วมมือของเรากับ Google Cloud บนผลิตภัณฑ์ Sovereign Cloud แห่งแรกในไทยที่มีเทคโนโลยีเอไอภายในผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ในตัวนั้น เป็นสิ่งเน้นย้ำความมุ่งมั่นของกัลฟ์ในการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือกับ Google ในผลิตภัณฑ์ GDC air-gapped เกิดจากเล็งเห็นถึงความสามารถโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ สามารถแยกการทำงานออกจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยสิ้นเชิง ขณะที่ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเอไอ ทำให้จัดการกับงานต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณสุขโรคที่สำคัญ ทั้งยังสามารถรักษาความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการและปริมาณการใช้งานของคลาวด์ที่ยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการให้บริการ GDC air-gapped ในประเทศไทย ถือเป็นบันไดก้าวสำคัญของประเทศ เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ รวมถึงในมุมมองของบริษัท ยังเป็นการสร้างโอกาสสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจได้ด้วย ความร่วมมือดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรก จะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ กับทาง

Google Cloud โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย และต่างประเทศในอนาคต

จะอยู่คู่กับคนเหมือนมือถือ

“การประกาศความร่วมมือเป็นการปูทางให้กัลฟ์ เอดจ์ และ Google Cloud ขยายการดำเนินงานทางธุรกิจไปยังบริการอื่นในระบบนิเวศคลาวด์ในอนาคตได้ ทั้งด้านเอไอและด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) เนื่องจากเทคโนโลยี GDC air-gapped มีความชัดเจนเรื่องความปลอดภัยสูง เพราะแหล่งจัดเก็บข้อมูลไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จึงช่วยลดการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก หรือนักโจรกรรมข้อมูลได้ เทคโนโลยีถูกพัฒนาจากบริษัทชั้นนำด้วย จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นจะต่อยอดไปในอนาคตระยะยาว แหล่งจัดเก็บข้อมูลทั้งดาต้า เซ็นเตอร์ ทั้งคลาวด์ จะอยู่คู่กับคนเหมือนโทรศัพท์มือถือ” นายสารัชถ์กล่าว

Karan Bajwa รองประธาน Google Cloud ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำ Gulf Edge เข้ามาร่วมเป็น MGP เจ้าแรกในไทยให้บริการผลิตภัณฑ์ GDC air-gapped ให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศต่อไป ผลิตภัณฑ์ GDC air-gapped ที่มีเทคโนโลยีเอไอนี้จะช่วยให้อาการรัฐและภาคอุตสาหกรรมสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลตามความต้องการของแต่ละองค์กร ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศเข้มงวดได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ GDC air-gapped ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ ขยายขีดความสามารถใหม่ๆ วิเคราะห์ข้อมูล เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างแอปพลิเคชันตามความต้องการขององค์กร ช่วยให้เห็นใจได้ว่าองค์กรจะควบคุมและปกป้องข้อมูลละเอียดอ่อนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

‘ลิซ่า’บุกเยาวราชกระตุ้นเที่ยว

นายศิษฏ์วิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 มิถุนายน 2567 ไกล่แตะ 17 ล้านคนแล้ว ถือว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางตามเป้าหมายของรัฐบาลวางไว้ 36.7 ล้านคน ช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะทำได้มากกว่า 17 ล้านคน โดยเฉพาะปลายปีเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) แอตต้าเชื่อมั่นว่าจะถึง 35 ล้านคนได้แน่นอน

ส่วนจะถึง 36.7 ล้านคนตามเป้าหมายรัฐบาลหรือไม่ยังต้องลุ้น จากกระแสลิซ่า สมาชิกวงแบล็กพิงก์ เลือกใช้ถนนเยาวราชถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยวให้ถนนเยาวราชคึกคักขึ้น ช่วยเติมจำนวนนักท่องเที่ยวครึ่งปีที่เหลือได้ ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมต้อนรับแมสคอต ลานู๊ ไทยแลนด์ เอดิชั้ จากอาร์ตทอยสตูดิโอ ใส่ความเป็นไทยเข้าไป พร้อมพาออกไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวจีน ช่วยสร้างสีสันได้

งานเกษตรเงินสะพัด1.57ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันที่ 2 ของงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเวลา 10.00-21.00 น. ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน ตลอดทั้งวัน มีประชาชนเดินทางมาชมงาน พร้อมเลือกซื้อเลือกชื้อเลือกชิมสินค้าของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 17.00 น. ที่กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมนาที่ทองชายไซเบอร์ 0 ราคาแพคเกจ 50 บาท ชื่อ 1 แพคเกจ 1 แพคเกจ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ประชาชนมาเข้าคิวเพื่อร่วมกิจกรรมล่วงหน้ามากกว่า 40 นาที สร้างความคึกคักให้กับงานอย่างมาก นอกจากนี้ทุเรียนยังเป็นแม่เหล็กของงานที่มีประชาชนเลือกซื้อกันคึกคัก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเมินมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง ในวันที่ 26 มิถุนายน วันเปิดงานวันแรก มีประชาชนมาร่วมชมงานจำนวนมาก มียอดจำหน่ายสินค้า รวม 1,577,947 บาท สินค้าขายดี 10 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ อ.ต.ก. ธิปไตย ทุเรียนภูเขาไฟ ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนป่าละอู ข้าวมันไก่เบตง มะพร้าวน้ำหอม จิ๋ว ลาบเบ็ด อาหารอีสาน เมล่อน

ส่วนบรรยากาศทั่วไปจากการเดินสำรวจร้านที่เกษตรกรเข้าร่วมล้วนดีใจที่มีคนมาเดินชม ที่สำคัญซื้อของด้วย ไม่ได้เดินอย่างเดียว

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจไปร่วมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบใน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16910

หน้า: 1 (กลางขวา), 7, 16

Col.Inch: 118.29 Ad Value: 141,948

PRValue (x3): 425,844

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กอล์ฟ-ภูเก็ตทุ่ม2หมื่นล.ลุยตลาด แห่ซื้อข้าว-ใช้งานเกษตรพากินฯ

การรับประกันทุเรียน มารวมกันได้ทีละคนเมือง เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนนำทุเรียนมาตรฐานการส่งออกมาให้ทุเรียนเลิฟเวอร์ได้เลือกชิมเลือกซื้อได้ อาทิ ทุเรียนหมอนทองชุมพรราชา ผลไม้ภาคใต้ ทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมียมเข้าสู่มอเตอร์เทรด แบรินด์สวนทวีทรัพย์ รสชาติหวาน มัน ผลิตปลอดภัย มาตรฐาน GAP จากเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ทุเรียนภูเขาไฟ ทุเรียนป่าละอู ที่ผนึกกำลังยกสวนมารอผู้บริโภคที่ลานคนเมือง

วิสาหกิจประมงร่วม13ร้าน

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าว ว่า ในส่วนของกรมประมงได้นำทัพเกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 13 ร้าน มาร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในรูปแบบต่างๆ หลากหลายรายการ

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้นำสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบการจากกรมปศุสัตว์มาร่วมจำหน่ายมากมาย อาทิ ฟู้ดทรัคเนื้อโคดำลำตะคองพรีเมียมจากผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง จ.นครราชสีมา, สเต็กเนื้อโคขุนกำแพงแสน จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด KU Beef จ.นครปฐม เป็นต้น

'ตลาดข้าวโพดจีเอ็มโอ'ใน'จีน'โตเด่น สหค.แนะไทยเร่งปรับรับมือโลกเปลี่ยน

กรุงเทพธุรกิจ ● พาณิชย์ เผยจีนรุกวิจัยปลูกนำเข้าข้าวโพดจีเอ็มโอเติบโตต่อเนื่องหวังใช้เป็นเครื่องมือต้านปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร พร้อมสร้างพันธมิตรเชิงแกร่งลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนการเกษตร แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัวห่วงอนาคตปริมาณผลผลิตท่วมตลาดทำราคาร่วง

นายพูนพงษ์ หนี้ยนาภากรณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Organism : GMO) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า จีนประสบความสำเร็จในด้านการวิจัยดังกล่าวครั้งแรกในปี 2540 โดยสามารถวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานแมลงศัตรูพืชได้ และจีนได้ดำเนินการวิจัยด้านดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง มีการทดลองภาคสนามเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของพืช GMO เหล่านี้รวมทั้งได้เริ่มเปิดให้มีการนำเข้าข้าวโพด GMO มาตั้งแต่ค.ศ. 2563 (ที่มา: Ministry of Agriculture and Rural Affairs of People's Republic of China : MOA)

ปี 2566 จีนเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวโพด (HS Code: 100590) อันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 27.14 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 9,017.99 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26.99% จากปีก่อนหน้า



โดยนำเข้าจากประเทศบราซิลและสหรัฐเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ (ที่มา: Global Trade Atlas : GTA) ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นผู้ผลิตข้าวโพดที่ใช้พันธุ์ข้าวโพด GMO ที่สำคัญของโลก และในปีเดียวกันจีนมีผลผลิตข้าวโพดในประเทศรวม 288.84 ล้านตันเพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อนหน้า (YoY) และเพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพด 239 ล้านตัน ซึ่งในปี 2566 จีนมีความต้องการใช้ข้าวโพดภายในประเทศอยู่ที่ 293 ล้านตัน (ที่มา: MOA) ส่วนในปีนี้ (ปีการผลิต 2567/68) คาดว่าจีนจะมีปริมาณผลผลิตข้าวโพดอยู่ที่

296 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4%

“จะเห็นว่าปริมาณผลผลิตข้าวโพดภายในประเทศของจีนยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จีนยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวโพดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ การวิจัยและพัฒนาข้าวโพด GMO ของจีน จึงไม่ใช่เพียงเพื่อการต่อสู้กับโรคและศัตรูพืชเท่านั้น แต่ยังต้องการเพิ่มปริมาณอุปทานของข้าวโพดภายในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านธัญพืช ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการเพาะปลูก ซึ่งเป็นไปตามทิศทางพัฒนา

ด้านการเกษตรภายในประเทศที่สำคัญตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน”

แนวนโยบายดังกล่าวจึงเป็นการเน้นย้ำว่าจีนจะพัฒนาการใช้ข้าวโพด GMO เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับผลผลิตในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าธัญพืช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างการใช้ข้าวโพด GMO เชิงพาณิชย์แม้ปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพด GMO ของจีนจะมีไม่ถึง 1% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ (พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดทั้งหมดของจีน ปี 2566 อยู่ที่ 276.37 ล้านไร่ - ที่มา: MOA) ทั้งนี้ จากรายงานของ Foreign Agricultural Service (FAS) คาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด GMO ของจีนในช่วงปี 2568 - 2570 จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 - 15% ต่อปี

ถึงแม้ข้าวโพดจะไม่ใช้สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย แต่ข้าวโพดเป็นสินค้าทดแทนมันสำปะหลังที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และเอทานอล ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจีนเองก็เป็นตลาดมันสำปะหลังที่สำคัญของไทย การที่จีนจะหันมาใช้ข้าวโพด GMO เพื่อการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศให้เพียงพอับความต้องการ อาจกระทบต่อความต้องการมันสำปะหลัง ดังนั้นจึงควรหาแนวทางเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวที่มีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ลดการพึ่งพาตลาดส่งออกเพียงไม่กี่ตลาด ซึ่งไทยมีตลาดจีนเป็นตลาดส่งออกมันสำปะหลังที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

สำหรับคาดการณ์ปี 2567 ตลาดข้าวโพด GMO ทั่วโลก มีมูลค่า 264,000 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะระหว่างปี 2566 - 2573 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 5% หรือจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 384,200 ล้านดอลลาร์ ในปี 2573 (ที่มา: GII Research) อุปทานที่เพิ่มขึ้นของข้าวโพด GMO จากผู้ผลิตรายใหม่ๆ อย่างประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวโพดที่สำคัญของโลกในปัจจุบัน อาจผลักดันให้ราคาข้าวโพดทั่วโลกปรับตัวลดลงในอนาคต